

BIZลุยประมูลงานรัฐอื้อ ฉายภาพธุรกิจเติบโตสูง

กันหุน - BIZ ชี้แนวโน้มครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง เร่งเครื่องลุยประมูลงานภาครัฐ มูลค่า 600-700 ล้านบาท โชว์แบ็กล็อกแน่น 1.61 พันล้านบาท ทอยรับรัฐยาวถึงปี 2563 พร้อมเผยตลาดเครื่องฉายรังสียังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ส่วนโรงพยาบาล แคนเซอร์ออลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ลงเสาเอกเรียบร้อย คาดพร้อมเปิดให้บริการ ได้ในปี 2562 ตามแผน

➔ **อ่านต่อหน้า 31**



BIZ

(ต่อจากหน้า 3)

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลอ์เมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า บริษัทมองแนวโน้มการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลัง จะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก ซึ่งอัตรากำไรสุทธิปีนี้หน้าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2560 ที่ระดับ 6.60% สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทยังเดินหน้าประมูลงานภาครัฐที่จะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าราว 600-700 ล้านบาท คาดได้ข้อสรุปในช่วงไตรมาส 4/2561 ซึ่งจะเข้ามาสนับสนุนจำนวนงานในมือ (Backlog) ของบริษัทในปีถัดไป

● **ทุนแบ็กล็อก 1.61 พันล.**

สำหรับปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) ที่เซ็นสัญญาไปแล้ว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อยู่ที่ 1,610 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงานโครงการรังสีบำบัด 1,057 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2563 เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ส่วนที่เหลือคืองานโครงการอื่นๆ ราว 553 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ปี 2561 และไปถึงไตรมาสที่ 1/2562

ทั้งนี้มองว่าตลาดเครื่องมือด้านโรคมะเร็งยังขาดแคลนในประเทศไทย ซึ่งบริษัทเองมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่ายังมีผู้เล่นในตลาดนี้จำนวนน้อยราย เทียบกับจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น แต่เครื่องมือในการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงยังขาดแคลนอยู่ส่งผลให้ความต้องการเครื่องมือดังกล่าวอยู่ในระดับสูง โดยจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งของไทยในปี 2563 มีอยู่ราว 150,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวน 168,000 ราย

● **คืบหน้าก่อสร้าง รพ.**

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาล แคนเซอร์ออลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท ขณะนี้ได้ออกแบบโครงสร้างอาคารและลงเสาเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 4/2562 ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นการรักษาเฉพาะทางแบ่งเป็น 2 แผนก ได้แก่ การรักษาโดยการฉายรังสี (Radiotherapy) และการรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) ซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพด้านมะเร็งโดยเฉพาะ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับสิทธิพิเศษด้านการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จำนวน 8 ปี และสามารถรับสิทธิได้ทันทีที่เปิดให้บริการ

ทั้งนี้ BIZ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 โรงพยาบาลมีขนาดการให้บริการรองรับผู้ป่วยแบบพักค้างคืน จำนวน 30 เตียง และมีเครื่องฉายรังสีเริ่มต้น จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จและช่วยสนับสนุน รายได้ของบริษัท ให้แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

“การลงทุนโรงพยาบาลครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดธุรกิจจากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ทางด้านรังสี ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการรักษาให้กับผู้ป่วย ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยที่มาจากโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากปัจจุบันภาคตะวันออกมีโรงพยาบาลภาครัฐเพียงแห่งเดียวที่เปิดให้บริการและมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง” นายสมพงษ์กล่าว